



ศาลฎีกาจัดการสัมมนาสะท้อนปัญหาหลักนิติธรรมกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาเสพติด



วันนี้ (7 กรกฎาคม 2559) นายวิระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา กล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักนิติธรรมกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาเสพติด โดยมีนายจิระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการศาลฎีกา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยที่ปรึกษาศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลฎีกา ประธานแผนกฯ ผู้พิพากษาในศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ สำนักงานศาลยุติธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ประธานศาลฎีกาได้กล่าวแก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาสรุปใจความว่า ในปัจจุบันมีการบังคับใช้กฎหมายอาญาเสพติดที่มีปัญหาต่อหลักนิติธรรมหลายประการ เช่น บทนิยามของการกระทำความผิด บทสันนิษฐานเด็ดขาด และอัตราโทษที่ไม่ได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของการกระทำความผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทสันนิษฐานเด็ดขาดเกี่ยวกับการมีอาญาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ปรากฏในหลายคดีที่ผลแห่งคำพิพากษาทำให้จำเลยซึ่งแต่เดิมมีเจตนาเป็นเพียงผู้เสพและมีสถานะเป็นผู้ป่วยกลับต้องกลายเป็นผู้จำหน่ายอาญาเสพติดด้วยผลแห่งกฎหมาย แม้ศาลยุติธรรมจะตัดสินคดีจากพยานหลักฐานในสำนวนและตีความบทบัญญัติแห่งกฎหมายโดยปราศจากอคติ คำพิพากษาถูกต้องและชอบธรรมด้วยกฎหมายแล้วก็ตาม แต่ก็คงไม่อาจกล่าวได้อย่างเต็มภาคภูมิว่าคำพิพากษาของศาลยุติธรรมนั้นถูกต้องชอบธรรมและตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนที่มีต่อสถาบันศาลยุติธรรมในภาพรวม นับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้พิพากษาที่เข้าร่วมการสัมมนาจะได้ร่วมกันเรียนรู้ วิพากษ์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาเสพติดว่าที่ผ่านมามีปัญหาความชอบด้วยหลักนิติธรรมหรือไม่ กฎหมายเกี่ยวกับอาญาเสพติดควรจะมีทิศทางไปในแนวทางการสัมมนาในครั้งนี้ไม่ใช่การอ่อนข้อให้แก่ปัญหาอาญาเสพติด ผู้จำหน่ายอาญาเสพติดต้องรับโทษในสถานหนัก แต่ผู้เสพหรือผู้มีไว้ครอบครองก็ต้องได้รับโทษที่เหมาะสมแก่สภาพแห่งการกระทำความผิดด้วยเช่นกัน และเป็นการพิจารณาว่าถึงเวลาที่จะคืนสิทธิในการต่อสู้คดีให้แก่จำเลยแล้วหรือไม่ ถึงเวลาที่กฎหมายจะให้ศาลได้มีโอกาสคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยการรับฟังพยานหลักฐานและใช้ดุลพินิจในการกำหนดโทษของจำเลยให้เหมาะสมสอดคล้องต่อหลักนิติธรรมแล้วหรือไม่ ฝ่ายตุลาการหนึ่งในอำนาจอภิปไตยเมื่อเป็นฝ่ายรับรู้ถึงข้อบกพร่องและความบิดผันจากหลักนิติธรรมของกฎหมายแล้วย่อมมีสิทธิสะท้อนปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่จำกัดดุลพินิจในการตีความกฎหมาย ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน รวมถึงดุลพินิจในการกำหนดโทษ อันเป็นหลักประกันแห่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ทั้งนี้ ระหว่างการสัมมนา ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้มีการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างหลากหลาย ซึ่งศาลฎีกาจะได้สรุปผลการสัมมนาและดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

